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SIRI	เผยโกยยอดขายคร่ึงปีแรก	2.4	หม่ืนลบ. 

จากเป้าท้ังปี	4.5	หม่ืนลบ.	ต้ังเป้ารายได้	3	หม่ืนลบ.		

คร่ึงปีหลังเปิดอีก	15	โครงการ

	 SIRI	เผยโกยยอดขายครึ่งปีแรก	2.4	หมื่นลบ.	โต	62%	จากช่วง

เดียวกันปีก่อน	เป้าทั้งปี	4.5	หมื่นลบ.	นิวไฮในรอบ	34	ปี	ครึ่งปีหลังลุย

เปิด	อีก	15	โครงการใหม่	มูลค่ารวม	3.63	หมื่นลบ.	ตั้งเป้ารายได้ปีนี้	3	

หมื่นลบ.	หลังตุน	Backlog		5.4	หมื่นลบ.	คาดทยอยรับรู้ในช่วงที่เหลือ

ของปีนี้	1.1	หมื่นลบ.

	 นายวันจักร์	บุรณศิริ	ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุน

ธุรกิจ	บริษัท	แสนสิริ	จ�ากัด	(มหาชน)	(SIRI)	เปิดเผยว่า	ผลการด�าเนิน

ธุรกิจในช่วงครึ่งแรกของปี	2561	สามารถท�ายอดขายได้แล้วถึง	24,000	

ล้านบบาท	เติบโตขึ้นถึง	62%	จากช่วงเดียวกันของปีก่อน	และคิดเป็น	

53%	จากเป้าหมายยอดขายที่ตั้งไว้	45,000	ล้านบาท	ความส�าเร็จมา

จากการที่ลูกค้าให้การตอบรับที่ดีในทุกโครงการ	ทั้งคอนโดมิเนียม	บ้าน

เดี่ยว	และทาวน์เฮาส์	โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมที่ได้รับการตอบรับที่ดีทั้งใน

กรุงเทพฯ	และต่างจังหวัด	รวมถึงในกลุ่มลูกค้าทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ

	 อีกทั้งในช่วงครึ่งปีแรก	บริษัทยังประสบความส�าเร็จ	ในการสร้าง

ยอดขายจากตลาดต่างชาติ	โดยสามารถสร้างยอดขายได้ถึง	6,000	ล้าน

บาท	คิดเป็นเกือบ	50%	จากเป้าหมายยอดขายตลาดต่างชาติที่ตั้งไว้ในปี

นี้	13,000	ล้านบาท	ทั้งนี้ปัจจุบันแสนสิรินับเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์

ไทยที่ครองส่วนแบ่งการตลาดลูกค้าต่างชาติที่สูงที่สุด	จากการเป็นบริษัท

อสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเดียวที่เปิดการขายโครงการในต่างประเทศ

พร้อมกันในหลายประเทศ	(Global	Launch)	และจัดกิจกรรมหลังการขาย

กับลูกค้าต่างชาติอย่างต่อเนื่อง	โดยที่ผ่านมาได้เปิดส�านักงานใน	4	เมือง

ใหญ่ของจีน	ได้แก่	ปักกิ่ง	เซี่ยงไฮ้	กวางเจาว	เฉิ่นเจิ้น	และในปีนี้ยังมีแผน

เปิดตลาดใหม่ที่	เกาหลี	ญี่ปุ่นและไต้หวัน

	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	อาจจะพิจารณาปรับเพิ่มเป้ายอดขายในช่วง

กลางไตรมาส	3/2561	เนื่องจากช่วงครึ่งปีหลังบริษัทฯเตรียมที่จะรุก

พัฒนาโครงการใหม่อย่างต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด	อาทิ	

เชียงใหม่	หัวหิน	และศรีราชา	ชลบุรี

	 ทั้งนี้ช่วงครึ่งปีหลังนี้	มีแผนการเปิดตัวโครงการใหม่อีก	15	โครงการ	

มูลค่ารวม	36,900	ล้านบาท	แบ่งเป็นคอนโดมิเนียม	6	โครงการ	บ้าน

เดี่ยว	4	โครงการ	และทาวน์เฮาส์	6	โครงการ	โดยในเดือนสิงหาคม

นี้	บริษัทเตรียมเปิดตัว	“XT”	แบรนด์คอนโดมิเนียมล่าสุดจากแสนสิริ	

#SansiriXT	ที่จะฉีกกฎการพัฒนาคอนโดมิเนียมรูปแบบเดิม	โดยวางแผน

เปิดตัวไว้ในปีนี้	3	โครงการ	บน	3	ท�าเลศักยภาพ	คือ	เอกมัย	พญาไท		

และห้วยขวาง	ในมูลค่ารวมโครงการที่สูงที่สุดที่ไม่เคยมีมาก่อน

	 "ผลการด�าเนินธุรกิจในช่วงครึ่งปีแรกของบริษัทที่มียอดขายเติบโต

ขึ้นถึง	62%	เทียบกับปีที่ผ่านมา	คิดเป็นเกินกว่า	53%	จากเป้าหมาย

ยอดขายรวมที่วางไว้	ผนึกกับความแข็งแกร่งของแผนธุรกิจในช่วงครึ่ง

ปีหลังของปี	2561	นี้	บริษัทมั่นใจว่าจะสามารถสร้างยอดขายได้ตาม

เป้าที่วางไว้ในปีนี้	45,000	ล้านบาทอย่างแน่นอน	ซึ่งจะนับเป็นการ

สร้างประวัติศาสตร์ยอดขายใหม่ที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ	34	ปี

ของแสนสิรินับตั้งแต่มีการก่อตั้งบริษัทและเป็นปีที่ดีที่สุดของแสนสิริ	

“#SansiriBestYearEver	"		นายวันจักร์		กล่าว

	 ส่วนเป้าหมายรายได้ปีนี้	บริษัทฯ	ตั้งเป้าไว้ที่	3	หมื่นล้านบาท		

แบ่งเป็นรายได้จากขายโครงการ	23,000	ล้านบาท	และรายได้จาก

การโครงการร่วมทุน	7,000	ล้านบาท	โดยปัจจุบันมียอดขายรอโอน	

(Backlog)	54,000	ล้านบาท	โดยแบ่งเป็นโครงการของ	SIRI	มูลค่า	

26,000	ล้านบาท	และโครงการร่วมทุน	(JV)	26,000	ล้านบาท	โดยจะ

ทยอยรับรู้เป็นรายได้ในปีนี้	11,000	ล้านบาท	

	 อีกทั้งในขณะนี้บริษัทมีสต๊อกที่พร้อมขาย	7,000-8,000	ล้านบาท	

แบ่งเป็นคอนโดมีเนียม	1,000-2,000	ล้านบาท	ในท�าเล	ขอนแก่น	ภูเก็ต	

และอุดรธานี	ส่วนที่ทั้งหมดเป็นโครงการในแนวราบ	

	 พร้อมกันนี้	บริษัทฯพยายามรักษาอัตราก�าไรสุทธิไว้ที่	8-10%	ซึ่งสูง

กว่าปีก่อนที่	8.8%	ทั้งนี้ก�าไรอาจไม่เติบโตมากนัก	เนื่องจากบริษัทฯมีค่า

ใช้จ่ายจากการขาย	และการขยายโครงการต่างๆในต่างประเทศ	ท�าให้มีต้น

ทันที่สูงขึ้น	และบริษัทฯคาดว่าจะมีก�าไรจากบริษัทฯร่วมทุน(JV)	ประมาณ	

700-800	ล้านบาท	

	 นายวันจักร์	กล่าวเพิ่มเติมว่า	บริษัทฯ	ปรับเพิ่มงบซื้อที่ดินเป็น	

18,000	ล้านบาท	จากเดิมตั้งไว้ที่	14,000	ล้านบาท	เนื่องจากได้ใช้งบ

ซื้อที่ดินไปทั้งหมดในการเปิดตัวโครงการทาวเฮ้าส์	โดยบริษัทฯจะซื้อที่ดิน

รองรับการเปิดโครงการทาวเฮ้าส์สิริเพลส	ท�าเลกรุงเทพรอบนอก	

	 ส�าหรับยอดปฏิเสธสินเชื่อในปีนี้คาดเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่	8%	จากปีก่อน	

5.6%	แต่ทั้งนี้บริษัทฯมองว่าไม่มีเรื่องใดที่น่ากังวลเนื่องจากเป็นการ

เปลี่ยนเซกเม้นต์ของสินค้ามากขึ้น	หลัง2561	มีการขายอสังหาริมทรัพย์

ระดับล่างไป

	 ขณะที่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้	บริษัทฯมีหุ้นกู้ที่จะหมดอายุ	2,000	

ล้านบาท	และมีแผนที่จะออกหุ้นกู้เพิ่มมากกว่าจ�านวนเดิม	ทั้งนี้ต้นทุน

ทางการเงินบริษัทอยู่ที่	3.65-3.7%	และ	D/E		อยู่ที่	1.05	เท่า

	 นอกจากนี้บริษัทฯ	ตั้งงบลงทุน	200	ล้านบาท	เพื่อขยายก�าลังการ

ผลิตโรงงานพรีแคส	ซึ่งมีก�าลังการผลิต	100%	เพื่อเพิ่มก�าลังการผลิต

โรงงาน	โดยขณะนี้บริษัทอยู่ในขั้นตอนเริ่มสั่งอุปกรณ์เพิ่ม	ซึ่งจะส่งผลให้

บริษัทฯมีก�าลังการผลิตเพิ่มเป็น	800,000	ตารางเมตร/ปี	จากเดิมที่ผลิต	

500,000	ตารางเมตร/ปี	โดยคาดแล้วเสร็จและเเริ่มผลิตได้ในไตรมาส	

4/2561	และในปี2562			
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บิ๊ก	DOD	ระบุไม่ทราบสาเหตุราคาหุ้นลดลง	- 

ย�้า	DOD	เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฯในรูปแบบ	ODM	

และให้บริการครบวงจร	แบบ	One	Stop	Service

CHEWA	ย�้าเป้าปีน้ีโกยรายได้	2.4	พันลบ.  

ลุยเปิด	8	โครงการ	มูลค่ารวม	6.3	พันลบ.	

	 นางสาวจิราพัชร์	ฉัตรเพ็ชร์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการ

ตลาด	บริษัท	ชีวาทัย	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	CHEWA	เปิดเผยกับส�านัก

ข่าวหุ้นอินไซด์ว่า	บริษัทฯ	คงเป้าหมายรายได้ปีนี้ไว้ที่	2,400	ล้านบาท	

จากปีก่อนที่มีรายได้	2,043.37	ล้านบาท	โดยบริษัทฯ	มียอดขายรอโอน	

(Backlog)	ประมาณ	1,400	ล้านบาท	โดยโครงการหลักจะเป็นชีวาทัย	

เพชรเกษม	27	ที่พร้อมโอนภายในช่วงไตรมาสที่	2/2561

	 ขณะที่บริษัทฯ	ยังคงเดินหน้าพัฒนาโครงการใหม่ๆ	ตามแผนที่ได้วาง

ไว้	จ�านวน	6	โครงการใหม่	และอีก	2	โครงการร่วมทุน	คิดเป็นมูลค่ารวม	

6,300	ล้านบาท	

	 "ในช่วงครึ่งปีหลัง	Chewathai	จะมีโครงการ	Residence	ทองหล่อ	

ทองหล่อ	20	จะเปิดประมาณ	Q3	Pre-sale	เดือน	สิงหาคม	และจะ

มีโครงการที่เป็นแนวราบ	โครงการ	chewa	home	ล�าลูกกา-คลอง4,	

ประชาอุทิศ	โครงการล�าลูกกาจะเปิดประมาณ	Q4	มูลค่าโครงการที่

ประชาอุทิศมูลค่าประมาณ	890	ล้านบาท	ส่วนโครงการ	chewa	home	

ล�าลูกกา	-	คลอง4	มูลค่าประมาณ	700	ล้านบาท	นอกจากนี้ยังมี

โครงการเกษตร	chewathai	เกษตร	ที่พึ่งซื้อที่ดินมา	"นางสาวจิราพัชร์	

กล่าว	

	 พร้อมกันนี้	บริษัทฯ	จะรุกตลาดแนวราบมากขึ้น	โดยมีโครงการชีวา

โฮม	ราคาเริ่มต้นที่ประมาณ	2	ล้านบาท	และโครงการชีวาวัน	ที่พุทธ

มณฑลสาย	1	ราคาเริ่มต้นอยู่ที่	25	ล้านบาท	โดยที่ท�าแนวราบมากขึ้น

เนื่องจากต้องการให้สัดส่วนระหว่างคอนโดมิเนียมและแนวราบ	เป็น

คอนโดมิเนียม	60%	และโครงการแนวราบ40%	

	 ทั้งนี้	บริษทฯ	ตั้งเป้าภายใน	3	ปี	จะปรับสัดส่วนรายได้จากโครงการ

คอนโดมิเนียมเป็น	55%	เพิ่มโครงการแนวราบ	(บ้านเดี่ยว,	ทาวน์โฮม)	

ประมาณ	40%	และรายได้จากโรงงานอุตสาหกรรมให้เช่าอีก	5%

	 นางสาวศุภมาส	อิศรภักดี	ประธานกรรมการบริหาร	และ

กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ดีโอดี	ไบโอเทค	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	

DOD	เปิดเผยส�านักข่าวหุ้นอินไซด์ว่า	การที่ราคาหุ้น	DOD	ปรับตัว

ลดลง	ตนก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น	แต่ธุรกิจของ	DOD	เป็น

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบหลักมาจากสารสกัด

จากธรรมชาติ	ในรูปแบบ	ODM	และให้บริการครบวงจร	แบบ	One	

Stop	Service	และยังได้รับการันตีความน่าเชื่อถือ	ภายใต้มาตรฐาน	

ISO22000:2005,	HACCP,	GMP	Codex	และ	HALAL	รวมถึงยก

ระดับการผลิต	โดยการผลิตในห้องปลอดเชื้อ	(Clean	Room)	ซึ่งเป็น

มาตรฐานการผลิตเดียวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ยา	มาใช้ในการผลิต

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	เนื่องจากนโยบายหลักของบริษัท	คือการที่ใส่ใจ

ดูแลลูกค้าและรักษาความลับทางการค้า

	 ส�าหรับผลประกอบการไตรมาส	2ปีนี้	รายได้	ก�าไรจะเป็นเท่าไร	

คงจะแจ้งให้ทราบในเดือนสิงหาคมนี้	ตอนนี้	คงไม่สามารถให้ความเห็น

ได้

	 ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯย้อนหลัง	ตั้งแต่ปี	2558	จนถึง

ล่าสุดไตรมาส	1/2561	มีอัตราการเติบโตต่อเนื่องและก้าวกระโดด	โดย

ปี	2558	มีรายได้รวม	385.36	ล้านบาท	ก�าไรสุทธิ	128.89	ล้านบาท	

ปี	2559	มีรายได้รวม	368.37	ล้านบาท	ก�าไรสุทธิ	138.78	ล้านบาท	

ปี	2560	มีรายได้รวม	388.56	ล้านบาท	ก�าไรสุทธิ	142.19	ล้านบาท	

ส่วนผลการด�าเนินงานงวดล่าสุดไตรมาส	1/2561	บริษัทฯมีรายได้รวม	

214.56	ล้านบาท	ก�าไรสุทธิ	111.21	ล้านบาท
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MTC	บินลัดฟ้าโรดโชว์ญ่ีปุ่น
กองทุนนอกแห่ตอบรับร่วมงานเพียบ	

ม่ันใจผลการด�าเนินงานปีน้ีท�านิวไฮต่อเน่ือง

	 MTC	เดินทางไปโรดโชว์ที่ประเทศญี่ปุ่นร่วมกับ	บล.อาร์เอชบี	

(ประเทศไทย)	ในงาน	“RHB-Okasan	Tokyo	Conference	2018	

เมื่อวันที่	5	ก.ค.นี้	ขณะที่มีนักลงทุนสถาบันชื่อดัง	ตอบรับเข้าร่วม

รับฟังข้อมูล	7	แห่ง		ด้าน“ชูชาติ	เพ็ชรอ�าไพ”ประธานกรรมการ

บริหาร	เผยครึ่งปีหลังมีแผนโรดโชว์ทุกไตรมาส	ทั้งประเทศฮ่องกง-

ญี่ปุ่น-สิงคโปร์	มั่นใจผลประกอบการปีนี้	ยังคงท�าสถิติสูงสุดได้ต่อ

เนื่อง

	 นายชูชาติ	เพ็ชรอ�าไพ	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	เมือง

ไทยแคปปิตอล	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	MTC	เปิดเผยว่าในวันที่	5	

กรกฎาคม	2561	บริษัทได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น	เพื่อไปร่วม

งาน“RHB-Okasan	Tokyo	Conference	2018”	โดยบริษัทหลัก

ทรัพย์อาร์เอชบี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	จัดร่วมกับ	Okasan	

Securities	Co	Ltd	ที่	Okasan	Office	เมืองโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น

	 การโรดโชว์ในครั้งนี้มีกองทุนตอบรับเข้าร่วมรับฟังข้อมูล	7	

กองทุน	ประกอบด้วย	Fukoku	Capital,	Mercuria,	Okasan	Asset	

Management,	Daiwa	SB	Investment,	Meiji	Yasuda	Asset	

Management,	Sumitomo	Mitsui	Asset	Management	และ	

Nissay	Asset	Management

	 ทั้งนี้	บริษัทฯมีแผนน�าเสนอข้อมูลการลงทุน	(โรดโชว์)	ต่าง

ประเทศ	ในช่วงที่เหลือของปีนี้	เริ่มตั้งแต่ไตรมาส	2/61	ที่ไป

โรดโชว์นักลงทุนฮ่องกง	ร่วมกันกับ	บริษัทหลักทรัพย์	บัวหลวง	

และที่ประเทศญี่ปุ่น	โดยร่วมกันกับ	บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี	

(ประเทศไทย)	นอกจากนี้	ในไตรมาส	4/61	บริษัทยังมีแผนเดินทาง

ไปประเทศสิงคโปร์	ร่วมกันกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน

ดอยซ์	ทิสโก้	จ�ากัด	

	 ที่ผ่านมานักลงทุนได้ให้การตอบรับเป็นอย่างมากและได้มีการ

เข้ามาขอข้อมูลเพื่อความชัดเจน	จากการที่ภาครัฐบาลเตรียมออก	

พ.ร.บ.ก�ากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน	โดยไม่ได้จ�ากัดดอกเบี้ย

ไว้ที่	15%	ตามที่นักลงทุนมีความกังวล	แต่ให้คิดดอกเบี้ยรวมค่า

ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ	

และอีกหนึ่งประเด็นที่นักลงทุนสนใจอย่างที่มาตรฐานบัญชีใหม่	

IFRS9	ซึ่งทางบริษัทได้มีการเตรียมการมานานแล้ว	และไม่มีปัญหา

ในการใช้มาตรฐานบัญชีใหม่แต่ประการใด

	 ส�าหรับภาพรวมของผลประกอบการในไตรมาส	2/61	บริษัท

คาดว่าผลการด�าเนินงานในไตรมาส	2/61	จะเติบโตต่อเนื่องจาก

ไตรมาส	1/61	ที่มีรายได้รวมอยู่ที่	2.34	พันล้านบาทและก�าไรสุทธิอยู่

ที่	834	ล้านบาท	โดยคาดว่าพอร์ตสินเชื่อยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง	

จากความต้องการสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น	โดยเฉพาะสินเชื่อส่วนบุคคล	

และนาโนไฟแนนซ์	ขณะเดียวกันบริษัทจะมีการขยายสาขาอย่างต่อ

เนื่องจากปัจจุบันที่มีอยู่	2,810	สาขา	คาดว่าจนถึงสินปีจะมีสาขา

ตามแผนที่	3,000	สาขา

	 “เป้าหมายรายได้และก�าไรสุทธิในปีนี้	มั่นใจว่าจะท�าสถิติใหม่

สูงสุดต่อเนื่อง	โดยรายได้อยู่ที่	1	หมื่นล้านบาท	และก�าไรสุทธิ	จะท�า

สถิตใหม่สูงสุด	จากปีก่อนที่ท�าได้	2.5	พันล้านบาท	เป็นการเป็นการ

เติบโตตามยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ที่บริษัทคาดว่าจะไม่ต�่ากว่า	8	หมื่น

ล้านบาท”

	 นายชูชาติกล่าวว่า	ภาพรวมธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นช่วง

ที่ดีกว่าครึ่งปีแรก	เนื่องจากเป็นช่วงที่มีเทศกาลค่อนข้างมากและ

เป็นช่วงเปิดเทอม	จึงท�าให้มีความต้องการสินเชื่อค่อนข้างสูงเมื่อ

เทียบกับครึ่งปีแรก	ทั้งนี้สัดส่วนสินเชื่อค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับครึ่ง

ปีแรก	ทั้งนี้สัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	(NPL)	ในปีนี้บริษัทจะ

ควบคุมไม่ให้เกิน	1.5%	

	 นอกจากนี้	บริษัทฯได้วางไว้เป้าหมายระยะ	3	ปี	(61-63)	มีราย

ได้	ก�าไรสุทธิ	และยอดปล่อยสินเชื่อเติบโตไปในทางเดียวกันหรือ

เฉลี่ยปีละ	35-40%	โดยมีปัจจัยหนุนจากการลงทุนของภาครัฐที่จะ

กระตุ้นเศรษฐกิจ	กระตุ้นการจับจ่ายของภาคประชาชน	โดยสินเชื่อก็

จะดีขึ้นตามไปด้วย	ขณะที่แหล่งเงินทุนที่จะรองรับการขยายตัวของ

ธุรกิจบริษัทคาดว่ายังคงเพียงพอทั้งจากกระแสเงินสดและการกู้จาก

สถาบันทางการเงินที่บริษัทคุมหนี้สินต่อทุน	(D/E)	ไม่ให้เกิน	4	เท่า	

จึงยังไม่มีความจ�าเป็นต้องเพิ่มทุน
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BTS	ออกมาตรการคืนเงินให้ผู้โดยสาร 
กรณีเกิดความล่าช้าเม่ือวันท่ี	25-27	มิ.ย.61		

พร้อมเตรียมเงินเยียวยา	20-30	ลบ.	

	 BTS	ออกมาตรการคืนเงินให้ผู้โดยสาร	กรณี

เกิดความล่าช้าเมื่อวันที่	25-27	มิ.ย.61เตรียมติด

ตั้งอุปกรณ์กรองสัญญาณเพิ่ม	ภายใน	6	ก.ค.	นี้	

มั่นใจสัปดาห์นี้ระบบเสถียร	ประเมินผู้โดยสารได้

รับความเดือดร้อน	1	แสนราย	พร้อมเตรียมเงิน

เยียวยา	20-30	ลบ.	วางงบลงทุน	1.1	หมื่นลบ.	

เตรียมเพิ่มรถขบวนใหม่	46	ขบวน	คาดเริ่มทยอย

ให้บริการต้นธ.ค.	นี้

	 นายคีรี	กาญจนพาสน์	ประธานกรรมการ	

บริษัท	ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	จ�ากัด	

(มหาชน)	BTSC	ผู้เดินรถไฟฟ้าบีทีเอส	ซึ่งเป็น

บริษัทย่อยของบมจ.บีทีเอส	โฮลดิ้งส	กรุ๊ป	(BTS)	

เปิดเผยว่า	บริษัทฯ	ได้เพิ่มมาตรการในกรณีการ

ประกาศเหตุรถไฟฟ้าขัดข้องท�าให้เกิดความล่าช้า

เกิน	30	นาที	ซึ่งไม่ได้เกิดจากเหตุสุดวิสัย	โดยผู้

ใช้บัตรโดยสารประเภท	ตั๋วเที่ยวเดียว	(Single	

Journey	Ticket)	สามารถน�าบัตรโดยสารมา

ขอคืนเงินค่าโดยสารได้ที่ห้องจ�าหน่ายตั๋วภายใน

วันเดียวกัน	หรือ	ขอรับบัตรโดยสารกลับไป	โดย

สามารถน�ามาใช้เดินทางได้ภายใน	14	วันนับจาก

วันที่ออกบัตร	กรณีที่เป็นบัตรโดยสารประเภท	

แบบเติมเงิน	ส�าหรับบุคคลทั่วไป	หรือนักเรียน	

นักศึกษา	หรือผู้สูงอายุ	(Rabbit	Card)	บัตร

โดยสารจะไม่ถูกตัดเงินค่าโดยสาร	ในกรณีที่เกิด

ความล่าช้า	โดยผู้โดยสารจะต้องออกประตูที่เจ้า

หน้าที่สถานีก�าหนด	ส�าหรับผู้ถือ	บัตรโดยสา

รบีทีเอส	ประเภทเที่ยวเดินทาง	30	วัน	ส�าหรับ

บุคคลทั่วไป	หรือนักเรียน	นักศึกษา	(30	day	

Pass)	บัตรโดยสารจะไม่ถูกตัดเที่ยวเดินทาง	โดยผู้

โดยสารจะต้องออกประตูที่เจ้าหน้าที่สถานีก�าหนด	

และจะเพิ่มเที่ยวเดินทางพิเศษให้จ�านวน	2	เที่ยว

ต่อวันที่เกิดความล่าช้า

	 ส�าหรับมาตรการคืนค่าโดยสารให้กับผู้ใช้

บริการกรณีเกิดความล่าช้าเมื่อวันที่	25	-27	

มิถุนายน	2561	ดังนี้	ผู้ใช้บัตรโดยสารประเภทตั๋ว

เที่ยวเดียวสามารถน�ากลับมาใช้ได้ภายใน	14	วัน	

หากกรณีไม่ต้องการเดินทางสามารถขอคืนเงิน

ได้ภายในวันที่	31	กรกฎาคม	2561	ส�าหรับบัตร

โดยสารประเภทแบบเติมเงิน	ส�าหรับบุคคลทั่วไป	

หรือนักเรียน	นักศึกษา	หรือผู้สูงอายุ	(Rabbit	

Card)	ผู้ใช้บัตรในช่วงที่มีความล่าช้าสามารถ

ขอรับเที่ยวเดินทางพิเศษ	จ�านวน	3	เที่ยว	และ

ส�าหรับผู้ถือบัตรโดยสารประเภทเที่ยวเดินทาง	30	

วัน	ส�าหรับบุคคลทั่วไป	หรือนักเรียน	นักศึกษา	

(30	day	Pass)	ที่มีเที่ยวเดินทางคงเหลือในช่วงที่

เกิดความล่าช้า	สามารถขอรับเที่ยวเดินทางพิเศษ	

จ�านวน	6	เที่ยว	โดยผู้โดยสารสามารถน�าบัตร

โดยสารมาติดต่อขอรับการเติมเที่ยวเดินทางพิเศษ

ได้ที่ห้องจ�าหน่ายตั๋วโดยสารสถานีบีทีเอสทุกสถานี	

ตั้งแต่วันที่	7-	31	กรกฎาคม	2561	และสามารถใช้

เดินทางได้ภายใน	45	วันนับจากวันที่มาเติบเที่ยว

พิเศษ	และจะมีอายุการใช้งานอีก	30	วันนับจาก

การใช้เที่ยวพิเศษเดินทางครั้งแรก	

	 และในโอกาสนี้บริษัทฯ	เตรียมเปิดช่อง

ทางใหม่ในการแจ้งข้อมูลการให้บริการโดยจะ

มี	Application	ในชื่อ	“BTS	Sky	Train”	ให้	

Download	ทั้งใน	Apple	App	Store	และ	Google	

Play	Store	ซึ่ง	บริษัทฯ	จัดท�าขึ้นโดยมีจุดเด่น

ที่สุดอยู่ที่	การแจ้งเหตุการณ์รถไฟฟ้าขัดข้อง	และ

การแจ้งความหนาแน่นของแต่ละสถานีแบบ	Real	

Time	เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบข้อมูลก่อนใช้

บริการ	โดยคาดว่า	Application	นี้จะพร้อมใช้งาน

ในวันที่	1	สิงหาคม	2561

	 บริษัทฯ	ขอน้อมรับข้อคิดเห็นทุกประการ

เพื่อน�าไปปรับปรุงระบบบริการให้ดีเหมือนเช่น

ที่เป็นมาและจะพยายามด�าเนินการแก้ไขปัญหา

ที่เกิดขึ้นนี้ให้เร็วที่สุดและจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น

อีก	และในระหว่างนี้สามารถติดต่อได้ตามช่อง

ทางดังนี้	www.bts.co.th	www.facebook.com/

BTSSkyTrain/.	Twitter	@BTS_SkyTrain,	@

btsskytrain2,	Line	@BTSSKYTRAIN

	 ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวบริษัทฯ	ได้มี

การด�าเนินการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเป็นจ�านวน

หลายสิบตัว	ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยกรองสัญญาณ

เพิ่มเติม	จะสามารถช่วยป้องกันการรบกวนจาก

คลื่นอื่นๆได้	จากการทดสอบให้ห้องปฏิบัติการคาด

ว่าจะสามารถป้องกันได้	100%	โดยอุปกรณ์ดัง

กล่าวจะเดินทางมาถึงเช้าวันที่	6	มิถุนายน	2561	

และบริษัทจะด�าเนินการติดตั้งเร่งด่วนให้แล้วเสร็จ

ภายในคืนเดียวกัน	เพื่อที่จะท�าให้ระบบเดินรถมี

ความเสถียรมากขึ้น	และบริษัทมั่นใจว่าภายใน

สัปดาห์นี้การเดินรถจะนิ่งเป็นปกติ

	 เงินลงทุนส�าหรับการติดตั้งอุปกรณ์ช่วย

กรองสัญญาณนั้น	บริษัทฯ	ยังไม่ได้มีการตกลง

กับทางซับพลายเออร์	เนื่องจากบริษัทให้ความ

ส�าคัญกับการแก้ปัญหาเป็นหลัก	ทั้งนี้บริษัทยัง

อยู่ระหว่างศึกษาที่จะติดตั้งอุปกรณ์เพื่อท�าให้การ

เดินรถมีความเสถียรตลอกเวลาเพิ่มเติมตลอด

เวลา

	 ส�าหรับการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู	และ

สายสีเหลือง	บริษัทคาดว่าจะใช้คลื่นความถี่ที่	

5800	Mhz	โดยขณะนี้อยู่ระหว่างให้ผู้เชี่ยวชาญ

วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

	 นอกจากนี้การที่ภาครัฐเสนอให้บริษัทเปลี่ยน

การใช้คลื่น	2400-2500	Mhz	มาใช้คลื่น	800-

900	Mhz	แทนบริษัทพร้อมที่จะพิจารณาแต่ต้อง

ดูถึงประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการใช้งาน

ของคลื่นดังกล่าวด้วย	

	 ด้านนายสุรพงษ์	เลาหะอัญญา	กรรมการผู้

อ�านวยการใหญ่	บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	

(BTS)	จากการประเมินเบื้องต้น	คาดว่ามีผู้ใช้

บริการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รถไฟฟ้า

ขัดข้องเกิดความล่าช้า	ช่วงวันที่	25-27	มิถุนายน

ที่ผ่านมา	ประมาณ	100,000	ราย	ส่วนมาตรการ

เยียวยาผู้โดยสารที่บริษัทได้ด�าเนินการโดยการคืน

เงิน	และเพิ่มเที่ยวพิเศษให้กับผู้ใช้บริการ	บริษัท

คาดว่าจะใช้งบประมาณ	20-30	ล้านบาท	

	 ทั้งนี้บริษัทยังได้เตรียมซื้อรถไฟฟ้าเพิ่มอีก	

46	ขบวน	เพื่อรองรับเส้นทางการเดินรถเดิม	และ

ส่วนต่อขยายเว้นทางในอนาคต	ซึ่งบริษัทฯ	คาดว่า

จะสามารถท�าให้ความจุของผู้โดยสารเพิ่มจากเดิม

ขึ้นอีกประมาณ	10%	โดยรถไฟฟ้าใหม่ดังกล่าว

บริษัทจะน�าขบวนแรกเข้ามาเพื่อท�าการทดสอบใน

เดือนสิงหาคมนี้	และคาดว่าจะเริ่มทยอยให้บริการ

ได้จริงในช่วงเดือนธันวาคมนี้	ประมาณ	50%	ของ

ขบวนรถที่สั่งมาใหม่ทั้งหมด		

	 ส�าหรับเงินลงทุนที่จะใช้บริษัทได้วางไว้ที่	

11,000	ล้านบาท	โดยใช้แหล่งเงินทุนจากเงินของ

บริษัทเอง	ที่ได้มาจากการออกหุ้นกู้เมื่อ	2	ปีที่แล้ว
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บลจ.วรรณ	เผยเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว	หุ้นน่าสนใจกว่า

ตราสารหน้ี	แนะทยอยสะสมกองทุน	ONE-UGG

	 บลจ.วรรณ	คาด	ปัญหาสงครามทางการค้าสหรัฐฯและจีนจะหา

ข้อสรุปได้จากการเจรจาร่วมกัน	แนะลงทุนจากปัจจัยพื้นฐานให้น�้าหนัก

การติดตามเรื่องนโยบายดอกเบี้ยของสหรัฐฯและการยุติ	QE	ของยุโรป

เป็นหลัก	แนะลงทุนหุ้นกลุ่มที่ก�าไรเติบโตสูงเพราะจะได้ผลกระทบจ�ากัด

จากสงครามทางการค้า	มองเป็นโอกาสทยอยเข้าลงทุนในกองทุน	

ONE-UGG	ซึ่งลงทุนหุ้นทั่วโลก	เน้น	กลุ่มเทคโนโลยี	นวตกรรมการ

แพทย์	แฟชั่นชั้นน�า	

	 นายพจน์	หะริณสุต	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน	วรรณ	จ�ากัด	เปิดเผยว่า	ปัญหาสงครามการค้าระหว่าง

ประเทศสหรัฐฯและประเทศจีน	ยังส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลก	

และตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศ	ตลาดเกิดใหม่	(Emerging	Market)	เป็น

ระยะ	สะท้อนได้จากการทิศทางค่าเงินหยวนของประเทศจีนที่อ่อนค่า

ลง	เนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับมาตรการจัดเก็บภาษีน�าเข้า

สินค้าของสหรัฐฯ	และจีน	ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์	นี้	

	 "ความไม่แน่นอนในเรื่องปัญหาของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ	

และจีนยังคงกดดันต่อตลาดหุ้นทั่วโลกเป็นระยะ	อย่างไรก็ดี	มองว่า	

ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายจะหาทางออกร่วมกันได้	และได้

บทสรุปที่ชัดเจน	ดังนั้น	การพิจารณาลงทุนในตลาดหุ้นช่วงนี้	ควร

เน้นเรื่องของปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก	ผมมองว่า	ปัจจัยพื้นฐานที่ส�าคัญ

และมีผลต่อตลาดอย่างต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าคือ	การปรับขึ้นอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายของ	Fed	และการยุติมาตรการ	QE	ของธนาคารกลาง

ยุโรปในปีนี้	เพราะการเปลี่ยนนโยบายทางการเงินจากผ่อนคลายมา

เป็นเข้มงวดบ่งบอกได้ว่า	เศรษฐกิจโลกยังมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งและ

ขยายตัวได้ดี	ท�าให้ต้องมีการควบคุมปริมาณเงินในระบบและอัตรา

เงินเฟ้อ	นายพจน์กล่าว	

	 นอกจากปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจโลกที่แข็งแกร่งแล้วนั้น	บลจ.

วรรณ	มองว่า	ธนาคารกลางทั่วโลกจะเริ่มพิจารณาปรับขึ้นอัตรา

ดอกเบี้ยเพื่อรักษาส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยในประเทศของตนกับ

ประเทศสหรัฐฯไม่ให้แตกต่างกันมากจนเกินไป	แต่ทิศทางการปรับขึ้น

ของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวของแต่ละประเทศจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อย

ไป	เพราะอัตราดอกเบี้ยในประเทศต้องเหมาะสมและเอื้อต่อการฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจในประเทศด้วยเช่นกัน	อย่างไรก็ดี	

	 ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกดีขึ้น	ซึ่งน�าโดยเศรษฐกิจประเทศสหรัฐฯ	

เป็นหลัก	ได้ส่งผลดีต่อ	การลงทุนในสินทรัพย์ประเภทหุ้นมากกว่าการ

ลงทุนในตราสารหนี้ที่จะยังคงได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่ม

ขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นตาม	ส่งผลให้ราคา

ของตราสารหนี้ลดลง	

	 นายพจน์	กล่าวเพิ่มเติมว่า	การคัดเลือกหุ้นที่เหมาะส�าหรับการ

ลงทุนในช่วงนี้	ควรเป็นหุ้นที่มีอัตราการเติบโตสูง	และหลีกเลี่ยงหุ้นที่

ได้รับผลกระทบมากจากสงครามการค้า	ทั้งนี้	ในส่วนของนักลงทุนที่

สนใจลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศ	บลจ.วรรณ	แนะน�า	กองทุนเปิด

วรรณ	อัลติเมท	โกลบอล	โกรว์ธ	(ONE-UGG)	ที่ลงทุนในหน่วยลงทุน

กองทุน	Baillie	Gifford	Long	Term	Global	Growth	Fund	เน้นลงทุน

ในหุ้นที่มีอัตราการเติบโตระดับสูงในระยะยาว	อาทิ	กลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสูงถึง	44.4	%,	กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคแบบฟุ่มเฟือยที่	

34.1%	รวมถึงกลุ่มเทคโนโลยีการแพทย์ชั้นสูงอยู่ที่	14.3%	โดยในช่วง

ครึ่งแรกของปีนี้	กองทุน	ONE-UGG	สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงถึง	

17.22%	สูงสุดเป็นอันดับ	1	ในบรรดากองทุนรวมทั้งหมดในไทย	จาก

ภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนเช่นนี้	จึงมองเป็นโอกาสในการทยอย

เข้าสะสมการลงทุนในกองทุน	ONE-UGG
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ทริสเรทต้ิงคงอันดับเครดิตองค์กร	&	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มี

หลักประกัน	AMATA	ท่ี	"A"	ด้วยแนวโน้ม	"Stable"

	 ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกัน

ของ	บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จ�ากัด	(มหาชน)	ที่ระดับ	"A"	โดยอันดับ

เครดิตสะท้อนถึงผลงานที่ได้รับการยอมรับของบริษัทในฐานะหนึ่งในผู้น�าของ

ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย	รวมทั้งฐานรายได้ประจ�าจากธุรกิจ

ให้บริการสาธารณูปโภคและก�าไรจากการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า	อย่างไร

ก็ตาม	อันดับเครดิตถูกลดทอนบางส่วนจากความผันผวนของธุรกิจนิคม

อุตสาหกรรม	รวมถึงความเสี่ยงของประเทศและความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่

กระทบต่อการด�าเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม

	 ประเด็นส�าคัญที่ก�าหนดอันดับเครดิต

	 เป็นผู้น�าในธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของไทยและมีประสบการณ์ที่

ครอบคลุมในการประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนามบริษัท

อมตะ	คอร์ปอเรชัน	เป็นหนึ่งในผู้น�าของธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

ของไทยซึ่งก่อตั้งมาเป็นระยะเวลาเกือบ	30	ปี	บริษัทมียอดขายที่ดินมาก

เป็นอันดับสองเมื่อพิจารณาจากยอดขายที่ดินรวมของทั้งประเทศ	โดย

บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดโดยเฉลี่ยที่ระดับ	26.0%	ในช่วง	10	ปีที่ผ่าน

มา	ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่มีการขายที่ดินมากที่สุดคือ	บริษัท	ดับบลิวเอช

เอ	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	(38.0%)	และอันดับสามคือ	บริษัท	สวน

อุตสาหกรรมโรจนะ	จ�ากัด	(มหาชน)	(20.0%)

	 ในปี	2537	บริษัทได้ขยายการลงทุนไปในประเทศเวียดนามโดยได้พัฒนา	

Amata	City	(Bien	Hoa)	Industrial	Estate	(ACBH)	ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้

ของประเทศในเมืองเบียนหัว	จังหวัดดองไน	ในช่วง	3	ปีที่ผ่านมายอดขาย

ที่ดินใน	ACBH	อยู่ที่ระดับ	70-200	ไร่ต่อปี	บริษัทมีรายได้จากการขายที่ดิน

ในประเทศเวียดนามเท่ากับ	320-642	ล้านบาทในปี	2558-2560	หรือคิดเป็น

สัดส่วน	10.0%-31.0%	ของรายได้จากการขายที่ดินทั้งหมดของบริษัทใน

แต่ละปี	อัตราก�าไรขั้นต้นของบริษัทจากการขายที่ดินในประเทศเวียดนามอยู่

ในเกณฑ์ดีที่ระดับ	56.0%-75.0%	ในปี	2558-2560	ส่วนในไตรมาสแรกของ

ปี	2561	นั้นบริษัทมีรายได้จากการขายที่ดินในประเทศเวียดนามจ�านวน	316	

ล้านบาท	ในขณะที่อัตราก�าไรขั้นต้นอยู่ที่ระดับ	75.2%

	 ความผันผวนของยอดขายที่ดินและวัฎจักรของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม	

	 การเติบโตของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจและ

ความเชื่อมั่นของนักลงทุน	มูลค่าการลงทุนที่ลดลงและอัตราการใช้ก�าลังการ

ผลิตที่ต�่าในช่วง	2-3	ปีที่ผ่านมาส่งผลให้ยอดขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม

ทั่วประเทศลดลง	ยอดขายที่ดินของบริษัทก็ลดลงด้วยเช่นกัน	กล่าวคือ	หลัง

จากยอดขายที่ดินของบริษัทอยู่ในระดับสูงเกินกว่า	1,200	ไร่ในปี	2556	ก็

กลับลดลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ	600	ไร่ในปี	2558-2559	ที่ระดับ	431	ไร่

ในปี	2560	และเหลือเพียง	28	ไร่ในไตรมาสแรกของปี	2561	อย่างไรก็ตาม	

บริษัทจะได้รับอานิสงส์จากโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกที่ก�าลัง

ขยายตัวเนื่องจากบริษัทมีที่ดินจ�านวนมากถึงประมาณ	10,000	ไร่ในจังหวัด

ชลบุรีและระยอง

	 ฐานรายได้ประจ�าเพิ่มขึ้นจากธุรกิจสาธารณูปโภค

	 รายได้ประจ�าของบริษัทจากธุรกิจสาธารณูปโภคซึ่งครอบคลุมถึงการให้

บริการน�้าดิบ	น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม	และบริการบ�าบัดน�้าเสียเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง	ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณลูกค้าและความต้องการใช้

น�้าที่เพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัท	รายได้ประจ�าจาก

ธุรกิจสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นจาก	1,253	ล้านบาท	หรือ	17.0%	ของรายได้

รวมในปี	2556	มาอยู่ที่ระดับ	1,789	ล้านบาท	หรือ	40.0%	ของรายได้รวม

ในปี	2560	รายได้จากธุรกิจสาธารณูปโภคจะเพิ่มมากขึ้นจากความต้องการ

ใช้น�้าที่เพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้าใหม่	3	แห่งซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	

จังหวัดระยอง	โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวมีก�าหนดเริ่มด�าเนินงานเชิงพาณิชย์ในปี	

2561						

	 ผลตอบแทนเงินปันผลที่ดีจากธุรกิจโรงไฟฟ้า

	 สถานะทางธุรกิจของบริษัทแข็งแกร่งขึ้นจากการมีกระแสเงินสดที่

สม�่าเสมอจากธุรกิจโรงไฟฟ้า	โดยบริษัทมีการลงทุนในโรงไฟฟ้าหลายแห่ง

ร่วมกับ	บริษัท	บี.	กริม	เพาเวอร์	จ�ากัด	ปัจจุบันก�าลังการผลิตติดตั้งรวม

ของโรงไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทอยู่ที่	229	เมกะวัตต์และจะ

เพิ่มขึ้นเป็น	260	เมกะวัตต์	ณ	สิ้นปี	2561	นอกจากนี้	บริษัทยังถือหุ้นผ่าน

กิจการร่วมทุนสัดส่วนประมาณ	4.0%	ในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรง

ไฟฟ้า	อมตะ	บี.	กริม	เพาเวอร์	(ABPIF)	ซึ่งเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า	2	แห่งใน

จังหวัดชลบุรีอีกด้วย	ในช่วง	3	ปีข้างหน้าคาดว่าบริษัทจะได้รับเงินปันผลจาก

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าประมาณ	400	ล้านบาทต่อปี	(มีต่อ)
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ทริสเรทต้ิงคงอันดับเครดิตองค์กร	&	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มี

หลักประกัน	AMATA	ท่ี	"A"	ด้วยแนวโน้ม	"Stable"

	 ภาระหนี้เพิ่มขึ้นแต่กระแสเงินสดจากการด�าเนินงานอยู่ในระดับเพียงพอ

	 แม้ว่าภาระหนี้ของบริษัทจะเพิ่มขึ้น	แต่สถานะทางการเงินของบริษัทยัง

อยู่ในเกณฑ์ที่ดี	บริษัทมีเงินกู้รวมจ�านวน	9,142	ล้านบาท	ณ	เดือนมีนาคม	

2561	เพิ่มขึ้นจาก	6,750	ล้านบาทในปี	2559	เนื่องจากการขยายการลงทุน

ในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัท	อัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนของ

บริษัทเพิ่มขึ้นจาก	32.2%	ในปี	2559	มาอยู่ที่	37.3%	ณ	เดือนมีนาคม	2561	

บริษัทมีแผนการลงทุนจ�านวนมากในการซื้อและพัฒนาที่ดินในประเทศไทย

รวมถึงพัฒนานิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ในประเทศเวียดนามโดยบริษัทมี

แผนการลงทุนรวมจ�านวน	15,000	ล้านบาทในช่วงระยะเวลา	3	ปีข้างหน้า	

แม้จะมีการลงทุนจ�านวนมาก	แต่ก็คาดว่าบริษัทจะสามารถรักษาอัตราส่วน

เงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนให้อยู่ในระดับที่ต�่ากว่า	50.0%	ได้

	 กระแสเงินสดจากการด�าเนินงานของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่ดี	โดยในช่วง	

5	ปี	ที่ผ่านมาอัตราส่วนเงินทุนจากการด�าเนินงานต่อเงินกู้รวมของบริษัทอยู่

ที่ระดับ	18.0%-35.0%	และอัตราส่วนก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย	ภาษี	ค่าเสื่อม

ราคา	และค่าตัดจ�าหน่ายต่อดอกเบี้ยจ่ายอยู่ที่ระดับ	9-12	เท่า	แม้ว่ายอดขาย

ที่ดินจะอ่อนตัวและมีค่าใช้จ่ายเงินลงทุนจ�านวนมาก	แต่อัตราส่วนเงินทุนจาก

การด�าเนินงานต่อเงินกู้รวมของบริษัทก็ยังคงอยู่ในระดับปานกลางที่	18.0%	

ในปี	2560	และ	21.5%	ในช่วงไตรมาสแรกของปี	2561	(ปรับอัตราส่วนให้

เป็นตัวเลขเต็มปีด้วยตัวเลข	12	เดือนย้อนหลัง)	ในขณะที่อัตราส่วนก�าไร

ก่อนดอกเบี้ยจ่าย	ภาษี	ค่าเสื่อมราคา	และค่าตัดจ�าหน่ายต่อดอกเบี้ยจ่ายอยู่

ในเณฑ์ดีที่ระดับ	11.9	เท่าในปี	2560	และ	14.4	เท่าในช่วงไตรมาสแรกของปี	

2561

	 ภายใต้สมมติฐานของทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้ของบริษัทจะเพิ่มขึ้น

จาก	4,491	ล้านบาทในปี	2560	มาอยู่ที่	6,000	ล้านบาทในปี	2563	เงินทุน

จากการด�าเนินงานจะอยู่ที่ประมาณปีละ	2,000	ล้านบาทในช่วงปี	2561-

2563	ในขณะที่ก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย	ภาษี	ค่าเสื่อมราคา	และค่าตัดจ�าหน่าย

จะอยู่ที่ระดับ	2,700-3,000	ล้านบาท	บริษัทมีเงินกู้ที่จะครบก�าหนดช�าระ

จ�านวน	800-1,800	ล้านบาทต่อปี	ด้วยการมีกระแสเงินสดจากการด�าเนิน

งาน	ตลอดจนภาระหนี้	และแผนการลงทุนดังกล่าวจึงคาดว่าอัตราส่วนเงิน

ทุนจากการด�าเนินงานต่อเงินกู้รวมของบริษัทจะอยู่ที่ระดับ	11.0%-14.0%	ใน

ช่วง	3	ปีข้างหน้า	ในขณะที่อัตราส่วนก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย	ภาษี	ค่าเสื่อม

ราคา	และค่าตัดจ�าหน่ายต่อดอกเบี้ยจ่ายจะอยู่ในระดับไม่ต�่ากว่า	5	เท่า	ใน

ช่วงเดียวกัน

	 สภาพคล่องของบริษัทถือว่าอยู่ในระดับที่เพียงพอ	โดยบริษัทมีวงเงินกู้

ยืมส�าหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่ยังไม่เบิกใช้อยู่ประมาณ	1,000	ล้านบาท	

นอกจากนี้	ยังมีเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดและหลักทรัพย์ในความ

ต้องการของตลาดรวมแล้วอีกจ�านวน	2,252	ล้านบาท	ณ	สิ้นเดือนมีนาคม	

2561	ด้วย

	 แนวโน้มอันดับเครดิต

	 แนวโน้มอันดับเครดิต	"Stable"	หรือ	"คงที่"	สะท้อนถึงความคาดหมาย

ว่าบริษัทจะยังคงสามารถรักษาความเป็นผู้น�าในธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม

ต่อไปได้	ในขณะที่รายได้ประจ�าจากธุรกิจบริการสาธารณูปโภค	รวมทั้ง

เงินปันผลจากธุรกิจโรงไฟฟ้า	และรายได้ค่าเช่าโรงงานอุตสาหกรรมจะช่วยลด

ความเสี่ยงในการด�าเนินงานให้แก่บริษัทได้บางส่วนในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอ

ตัว

	 ปัจจัยที่อาจท�าให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

อันดับเครดิตของบริษัทและอันดับเครดิตหุ้นกู้อาจได้รับการปรับลดลงได้หาก

การแข่งขันทวีความรุนแรงหรือความต้องการในการลงทุนที่อ่อนตัวลงมีผลก

ระทบท�าให้รายได้และกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานของบริษัทอ่อนแอลง

กว่าที่คาดการณ์ไว้	ในทางตรงกันข้าม	อันดับเครดิตอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นหา

กกระแสเงินสดของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญอย่างต่อเนื่องโดยที่บริษัท

ยังสามารถรักษาโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งเอาไว้ได้

	 บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จ�ากัด	(มหาชน)	(AMATA)

	 อันดับเครดิตองค์กร:	A

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

AMATA20OA:	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกัน	1,000	ล้านบาท	ไถ่ถอนปี	

2563	A

AMATA22OA:	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกัน	2,000	ล้านบาท	ไถ่ถอนปี	

2565	A

AMATA24OA:	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกัน	2,000	ล้านบาท	ไถ่ถอนปี	

2567	A

แนวโน้มอันดับเครดิต:	Stable
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SET	Note	:	“Foreign	Holding	2018
:	เปิดพอร์ตการถือครองหลักทรัพย์
ของนักลงทุนต่างประเทศ	ปี	2561”	

	 SET	Note	ฉบับที่	5/2561	

			 จัดท�าโดย	น.ส.	สุมิตรา	ตั้งสมวรพงษ์

	 ฝ่ายวิจัย	สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 “แม้ในช่วงเดือนมิถุนายน	2560	-	พฤษภาคม	2561	นักลงทุนต่าง

ประเทศจะขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยสูงถึง	170,884	ล้านบาท	แต่	ณ	สิ้นเดือน

พฤษภาคม	2561	มูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาด

หุ้นไทยยังคงท�าสถิติสูงสุดครั้งใหม่ที่	5.22	ล้านล้านบาท	โดยเพิ่มขึ้นกว่า	

604,067	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้น	13.10%	จากสิ้นเดือนพฤษภาคม	2560	ที่

ส�าคัญจาก	1)	การปรับตัวเพิ่มขึ้นของระดับราคาหลักทรัพย์ในตลาด	โดย	

SET	Index	ณ	สิ้นเดือนพฤษภาคม	2561	ปรับเพิ่มขึ้น	10.59%	จากสิ้น

เดือนพฤษภาคม	2560	และ	2)	จากการที่นักลงทุนต่างประเทศถือครองหุ้น

เพิ่มขึ้นใน	310	บริษัท	ส่งผลให้มูลค่าการถือครองหุ้นในส่วนนี้	เพิ่มขึ้นสุทธิ	

692,385	ล้านบาท

	 เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศใน

ตลาดหุ้นไทยกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	พบว่า	ณ	สิ้นเดือนพฤษภาคม	2561	

นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทยรวม	5.22	ล้าน

ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	604,067	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้น	13.10%	จากสิ้นเดือน

พฤษภาคม	2560	ขณะที่สัดส่วนมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่าง

ประเทศอยู่ที่	30.93%	ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม	(Market	

Capitalization)	ลดลงจาก	31.05%	ณ	สิ้นเดือนพฤษภาคม	2560

	 นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย	170,884	ล้านบาท	ใน

ช่วงเดือนมิถุนายน	2560-พฤษภาคม	2561	หรือคิดเป็นประมาณ	3.70%	

ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ	ณ	สิ้นเดือน

พฤษภาคม	2560	ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว	SET	Index	ปรับเพิ่มขึ้นสูงถึง	

10.59%			

	 นักลงทุนต่างประเทศยังสนใจตลาดหุ้นไทยในระยะยาว	สังเกตได้จาก

การถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศที่ยังคงถือครอง	foreign	shares	

เป็นส่วนใหญ่	ที่ประมาณ	77.17%	ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนัก	

ลงทุนต่างประเทศ	และในช่วงเดือนมิถุนายน	2560	-	พฤษภาคม	2561	

นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิใน	local	shares	356,268	ล้านบาท	และ

ขายสุทธิใน	foreign	shares	6,927	ล้านบาท	ขณะเดียวกันนักลงทุนต่าง

ประเทศยังคงซื้อสุทธิในหลักทรัพย์	NVDR	ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาด้วยมูลค่า	

192,311	ล้านบาท	นอกจากนี้ยังพบว่า	นักลงทุนต่างประเทศซื้อขาย	foreign	

shares	เพียง	4.38%	ของมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนต่างประเทศ	และ

มูลค่าขายสุทธิใน	foreign	shares	คิดเป็นเพียง	0.19%ของ	foreign	shares	

ทั้งหมดที่นักลงทุนต่างประเทศถือครองในปี	2560	

	 ณ	สิ้นเดือนพฤษภาคม	2561	มีนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย	

110	สัญชาติ	เท่ากันกับปีที่ผ่านมา	และนักลงทุน	10	สัญชาติแรกที่มีมูลค่า

การถือครองหุ้นสูงสุดยังคงเหมือนปีที่ผ่านมา	แต่มีการสลับอันดับ	ได้แก่	นัก

ลงทุนจากสหราชอาณาจักร	สิงคโปร์	อเมริกา	ฮ่องกงญี่ปุ่น	สวิสเซอร์แลนด์	

มอริเชียส	ลักเซ็มเบริ์ก	เนเธอร์แลนด์	และฝรั่งเศส	ตามล�าดับ	ซึ่งมีมูลค่า

การถือครองรวม	95.24%	ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่าง

ประเทศทั้งหมด

	 มูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในทุก

อุตสาหกรรม	โดย	75%	ของมูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศอยู่

ในกลุ่มธุรกิจการเงิน	กลุ่มทรัพยากร	กลุ่มธุรกิจบริการ		และกลุ่มเทคโนโลยี	

โดย	3	หมวดธุรกิจที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นเพิ่มขึ้นมากที่สุด	ได้แก่	หมวด

พลังงาน	หมวดปิโตรเคมี	และหมวดพาณิชย์	

	 รายละเอียดเพิ่มเติม:	(https://www.set.or.th/th/setresearch/

information/setnote.html)
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 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	เห็นตลาดหุ้น	อาการฟาดงวง	ฟาดงา	ดิ่งลง	ทิ้ง

ตัวมาอย่างนี้	สู้อยู่นิ่งๆ	ท�าใจสักพักดีกว่าไหม	เพราะเกมหุ้น	ยามนี้	เหี้ยมโหด

มากมาย	ลองตีกราฟ	วาดกราฟทางเทคนิคยาวๆ	แบบไม่เอนเอียงก็จะพบความ

จริงของ	SET	อยู่ระดับใด	เพลานี้	อาจกล่าวได้ว่า	เทคนิค	ไม่หลอกใคร	หุหุ		

ปัจจัยสงครามการค้าโลก	ซึมซับมามากพอแล้ว

	 วานนี้ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ	1,601.42	จุด	ลดลง	27.78	จุด	หรือ	1.71%	

มูลค่าการซื้อขาย	55,699.12	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ	370.88	

ล้านบาท	บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ	62.46	ล้านบาท	นักลงทุนต่างประเทศ

ขายสุทธิ	1,345.27	ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ	1,778.61	ล้าน

บาท	

 ก.ล.ต.	ให้คณะกรรมการบริษัท	โกลบอลกรีนเคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)	

(GGC)	ชี้แจงกรณีข้อมูลวัตถุดิบคงคลังในระบบแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญกับ

ปริมาณวัตถุดิบคงคลังที่มีอยู่จริง	และประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม

ภายใน	พร้อมทั้งเปิดเผยผลการตรวจสอบให้สาธารณชนทราบเป็นการทั่วไปผ่าน

ระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายในวันที่	31	กรกฎาคม	2561		

	 หมอสุวิน	ไกรภูเบศ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	บิวตี้	คอมมูนิตี้	จ�ากัด	

(มหาชน)	BEAUTY	ยันคงเชื่อมั่นในโมเมนตัมการเจริญเติบโตของครึ่งปีหลัง	

เนื่องจากครึ่งปีหลัง	เป็นไฮซีซั่นและประกอบกับบริษัทมีกลยุทธ์และแผนการ

ด�าเนินงานที่จะช่วยเสริมสร้างยอดขาย	สารภาพ	Q2/61	ต�่าเป้า	เหตุสินค้าแบรนด์	

BEAUTY	COTTAGE	บางรายการ	มียอดขายลดลง

 

 BTS	ออกมาตรการคืนเงินให้ผู้

โดยสาร	กรณีเกิดความล่าช้าเมื่อวัน

ที่	25-27	มิ.ย.61	เตรียมติดตั้งอุปกรณ์

กรองสัญญาณเพิ่ม	ภายใน	6	ก.ค.	นี้	

มั่นใจสัปดาห์นี้ระบบเสถียร	ประเมินผู้

โดยสารได้รับความเดือดร้อน	1	แสน

ราย	พร้อมเตรียมเงินเยียวยา	20-30	

ลบ.	วางงบลงทุน	1.1	หมื่นลบ.	เตรียม

เพิ่มรถขบวนใหม่	46	ขบวน	คาดเริ่มทยอยให้บริการต้นธ.ค.	นี้

	 บิ๊ก	TM	ส่งซิกครึ่งปีหลังทะยาน	กว่าครึ่งปีแรก	รับงบประมาณโรง

พยาบาลรัฐบาล	จะมีงบประมาณออกมาในช่วงเดือนตุลาคม	ส่งผลให้บริษัทฯจะ

ได้รับ	ออเดอร์จากโรงพยาบาลรัฐบาลที่สูงขึ้นด้วยฯออก	งานนี้ดันยอดขายพุ่ง	

คงเป้ารายได้ปีนี้	660	ลบ.	เทียบกับปีก่อนที่ท�าได้	634.59	ลบ.	คาดส�านักงาน	-

โชว์รูมแสดงสินค้า	แล้วเสร็จภายในปลายปี	61

 SIRI	เตรียมบันทึกประวัติการณ์ใหม่	ประกาศยอดขายสูงสุดในรอบ	34	

ปี	หลังยอดขายครึ่งปีแรกทะลัก	24,000	ล้านบาท	เติบโตขึ้น	62%	จากช่วง

เดียวกันของปีก่อน	และคิดเป็น	53%	ก้าวสู่เป้าหมายยอดขายรวม	45,000	ล้าน

บาท	ซึ่งเป็นยอดขายสูงที่สุดนับจากการก่อตั้งบริษัท	มาจากความเป็นที่สุดทั้ง

คอนโดมิเนียม	บ้านเดี่ยว	ทาวน์เฮาส์	ขายดีทุกโครงการ	ชูคอนโดแสนสิริขายดีทั่ว

ประเทศ	ขณะที่บ้านแสนสิริ	พัฒนาการ	สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ของโครงการแฟล็

กชิพบ้านเดี่ยวระดับซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่ไทย	ในระดับราคา	65	–	240	ล้านบาท	สร้าง

ยอดขายเร็ว	เพียง	2	สัปดาห์โกยยอดขายแล้ว	40%	พร้อมส่งทาวน์เฮาส์แสน

สิริสร้างปรากฎการณ์	Talk	of	the	town	ปั้นแบรนด์	สิริ	เพลส	กวาดยอดขาย

รวม	2,300	ล้านบาท	โต	175%	มั่นใจยอดขายตามเป้าหมายจากแผนการเปิดตัว

โครงการใหม่และกลยุทธ์ธุรกิจที่แข็งแกร่ง	แย้มไฮไลท์ครึ่งปีหลัง	เตรียมเปิดตัว	

“XT”	แบรนด์คอนโดมิเนียมล่าสุดจากแสนสิริ	ที่มีแผนเปิดตัว	3	โครงการ	3	ท�าเล	

มูลค่าสูงสุดแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน	#SansiriBestYearEver	

นิ่งๆ

บล.บัวหลวง	:	KKP	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	85.00	บ.

บล.บัวหลวง	:	BEAUTY	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	15.50	บ.

บล.ฟิลลิป	:	PSL	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	13.50	บ.

บล.ธนชาต	:	SCB	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	145.00	บ.

บล.กรุงศรี	:	BEAUTY	แนะน�า	ขาย	ราคาพื้นฐาน	ที่	8.00	บ.

บล.ทิสโก้	:	SPA	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	18.00	บ.

บล.ทิสโก้	:	MTC	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	48.00	บ.	

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	MTC	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	52.00	บ.

บล.ดบีเีอสวคิเคอร์ส	:	BEAUTY	แนะน�า	ถอื	ราคาพืน้ฐาน	ที	่9.00	บ.	
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NWR	คว้างงานก่อสร้าง	โครงการConstruction	

to	MRT	Link	Work	(Samyan)	มูลค่า	219	ลบ.

ศรีสวัสดิ์	คอร์ปอเรชั่น	ซื้อหุ้น	BFIT	

เพ่ิมอีก	8.39%	รวมเป็น	45.34%

1.

3.

	 นางสาวผกาทิพย์	โลพันธ์ศรี	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส			

บริษัท	เนาวรัตน์พัฒนาการ	จ�ากัด	(มหาชน)	NWR	เปิดเผยว่า	บริษัทฯ	ได้ลง

นามในสัญญาก่อสร้างเมื่อวันที่	2	ตุลาคม	2560	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 ชื่อโครงการ	Construction	to	MRT	Link	Work	(Samyan)

	 ผู้ว่าจ้าง	บริษัท	เกษมทรัพย์ภักดี	จ�ากัด

	 ลักษณะงาน	Construction	to	MRT	Link	Works	to	the	Proposed	

Samyan	Mitrtown	at	Bangkok	Thailand

	 มูลค่าโครงการ	219,000,000.00	ทาท	(สองร้อยสิบเก้าล้านบาทถ้วน)	

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

	 ระยะเวลาก่อสร้าง	สิ้นสุดวันที่	30	เมษายน	2562

	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

(ก.ล.ต.)	ได้รับแบบรายงานการได้มา	หุ้นของบมจ.	บง.	ศรีสวัสดิ์	(listed)

โดย	บริษัท	ศรีสวัสดิ์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งเป็นการได้มา	เมื่อวัน

ที่	03/07/2561	จ�านวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น	8.39%	ของสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของกิจการจ�านวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น	45.34%	ของ

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

	 นายโชติวิทย์	เตชะอุบล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	เจซีเค	ฮอสพิ

ทอลลิตี้	จ�ากัด	(มหาชน)	JCKH	เปิดเผยว่า	บริษัทฯ	ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทว่า	ตามแบบรายงานการได้มาหรือจ�าหน่าย

หลักทรัพย์ของกิจการ	(แบบ	246-2)	ของ	นายทวีฉัตร	จุฬางกูรได้ใช้สิทธิ์ซื้อ

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ประกาศขายในวันที่	18-22	มิถุนายน	2561	

ที่ผ่านมานี้	ซึ่งส่งผลให้การถือครองหุ้นสามัญของนายทวีฉัตร	

จุฬางกูร	ภายหลังการได้มาในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ	10.940	หรือคิดเป็นจ�านวน

หุ้น	68,404,030.00	หุ้น	เพิ่มจากเดิมคิดเป็นร้อยละ	2.236%	หรือจ�านวนหุ้น	

26,000,000	หุ้น	ทั้งนี้	การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว	ไม่มี

ผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารงานของบริษัท	รวมถึงนโยบายการด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด	

	 *ข้อมูล	ณ	ปิดสมุดทะเบียน	วันที่	29	มิถุนายน	2561	นาย	ทวีฉัตร	

จุฬางกูร	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่	2	โดยถือ	68,404,030.00	หุ้น	หรือ	

10.940%	จากเดิมถือ	42,404,030.00	หุ้น	หรือ	8.704%

JCKH	เผย	ทวีฉัตร	จุฬางกูร	ใช้สิทธิ์ซื้อหุ ้นเพ่ิมทุน	
ส่งผลให้เข้าถือหุ ้นเพ่ิมเป็น	10.940%	2.

4.
	 นายกนกกิต	นวสิริ	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ไอร่า	แฟคตอริ่ง	จ�ากัด	

(มหาชน)	หรือ	AF	เปิดเผยว่า	บริษัท	ไอร่า	แฟคตอริ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	

(“บริษัท”)	ขอแจ้งให้ทราบว่า	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	3/2561	

เมื่อวันที่	5	กรกฎาคม	2561	ได้มีมติดังนี้

	 1.	อนุมัติแต่งตั้ง	นายอัครวิทย์	สุกใส	เป็นกรรมการ	กรรมการบริหาร	

กรรมการสินเชื่อ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

	 2.	อนุมัติแต่งตั้ง	นายชานนท์	โชติวิจิตร	เป็นกรรมการบริหาร

	 3.	อนุมัติแต่งตั้ง	นายสุทธิพร	ตัณฑิกุล	เป็นกรรมการสินเชื่อ

	 4.	อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามเพิ่มจ�านวน	2	ท่าน	เป็น

ดังนี้	“นางลดาวัลย์	ธนะธนิต	นางนลินี	งามเศรษฐมาศ	นายวุฒิภูมิ	จุฬางกูร	

นางนงลักษณ์	จันทรสมบัติ	นายอัครวิทย์	สุกใส	กรรมการสองในห้าคนนี้ลง

ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท”

	 5.	รับทราบการลาออกจากต�าแหน่งกรรมการสินเชื่อของ	นายทรงพล	

บุนนาค

	 ทั้งนี้	ให้มีผลตั้งแต่วันที่	5	กรกฎาคม	2561	เป็นต้นไป

AF	ต้ัง	"อัครวิทย์	สุกใส"	เป็น	CEO	
ควบกรรมการ	-	กรรมการบริหาร	
-กรรมการสินเชื่อ	มีผล	5	ก.ค.	61	

	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	

ได้รับแบบรายงานการจ�าหน่าย	หุ้นของบมจ.	โอเชี่ยน	คอมเมิรช	(listed)	โดย	

นาย	ฟ้าประทาน	จิตตรัตน์เสนีย์ซึ่งเป็นการจ�าหน่าย	เมื่อวันที่	03/07/2561	

จ�านวนหลักทรัพย์ที่จ�าหน่ายคิดเป็น	-5.39%	ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

กิจการจ�านวนหลักทรัพย์ภายหลังการจ�าหน่ายคิดเป็น	15.63%	ของสิทธิออก

เสียงทั้งหมดของกิจการ	

5. ฟ้าประทาน	จิตตรัตน์เสนีย์	ขายหุ้น	OCEAN	

ออก	5.39%	คงเหลือ	15.63%

6.
	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	

ได้รับแบบรายงานการได้มา	หุ้นของบมจ.	โรแยล	ซีรามิค	อุตสาหกรรม	

(listed)	โดย	นาย	มารุต	แสงศาสตราซึ่งเป็นการได้มา	เมื่อวันที่	04/07/2561	

จ�านวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น	1.3%	ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จ�านวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น	6.16%	ของสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของกิจการ	

มารุต	แสงศาสตรา	ซื้อหุ ้น	RCI	เพ่ิมอีก	1.3%	
รวมเป็น	6.16%
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คุณจักรพงษ์	จักราจุฑาธิบดิ์	(กลาง)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	คุณธีรภัทร์	

เพ็ชรโปรี	(ซ้าย)	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี	และ	

คุณบรรพต	ชวาลกร	(ขวา)	รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ	

บมจ.เจเคเอ็น	โกลบอล	มีเดีย	หรือ	JKN	ร่วมออกบูธในงาน	‘mai	FORUM	

2018	มหกรรมรวมพลังคน	mai	ครั้งที่	5’	เพื่อโชว์ศักยภาพการด�าเนิน

ธุรกิจและร่วมพบปะนักลงทุนและนักวิเคราะห์	ณ	ห้องบางกอก	คอนเวนชั่น

เซ็นเตอร์	ชั้น	22	โรงแรมเซ็นทารา	แกรนด์	แอท	เซ็นทรัลเวิล์ด	

นายพัชร	สมะลาภา	(ขวา)	กรรมการผู้จัดการ	ธนาคารกสิกรไทย	และนาย

วรวุฒิ	มาลา	(ซ้าย)	รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน	รักษาการ

ในต�าแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย	ร่วมแถลงข่าว	การเปิดให้บริการ

ช�าระเงินค่าตั๋วโดยสารด้วยระบบ	QR	Code	อ�านวยความสะดวกและเพิ่ม

ช่องทางการช�าระเงินให้แก่ผู้มาใช้บริการโดยสารรถไฟ	ณ	ห้องโถงสถานี

กรุงเทพ	(หัวล�าโพง)	การรถไฟแห่งประเทศไทย	เมื่อเร็วๆ	นี้

JKN	โชว์ศักยภาพธุรกิจในงาน	mai	FORUM	2018
กสิกรไทยจับมือรฟท.	เปิดบริการช�าระค่าตั๋วโดยสาร
ผ่านคิวอาร์โค้ด

1. 2.
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ออกบูธ:	นายธีรศักดิ์	ประสิทธิ์รัตนพร	(กลาง)	รองกรรมการผู้จัดการ	

บริษัท	ธีระมงคล	อุตสาหกรรม	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	TMI	น�าสินค้า

อุปกรณ์ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์	“GATA”	ออกบูธ	mai	FORUM	2018	

มหกรรมรวมพลังคน	mai	ครั้งที่	5	ณ	ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์	

ชั้น	22	โรงแรมเซ็นทารา	แกรนด์	แอท	เซ็นทรัลเวิลด์	เมื่อเร็ว	ๆ	นี้

ดร.องอาจ	กิตติคุณชัย	(ที่	4	จากขวา)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และ	

นายวีระ	นพวัฒนากร	(ที่	3	จากขวา)	ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท	ซันสวีท	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	SUN	ผู้ผลิต

และจ�าหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปภายใต้แบรนด์สินค้า	KC	ร่วมงาน	mai	

FORUM	2018	มหกรรมรวมพลังคน	mai	ครั้งที่	5	โดยมีนายประพันธ์	

เจริญประวัติ	(ที่	2	จากขวา)	ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ(mai)	

และดร.ชาญกฤช	เดชวิทักษ์	(กลาง)	นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	(maiA)	ร่วมเป็นเกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธของ

บริษัท	ณ	ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์	โรงแรมเซ็นทารา	แกรนด์	

แอท	เซ็นทรัลเวิลด์	เมื่อเร็วๆ	นี้	

“	TMI	ออกบูธ	mai	FORUM	2018	”
SUN	ร่วมโชว์ศักยภาพ	ในงาน	mai	FORUM	2018

3. 4.
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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